

# Ang mga mahuhusay na tsuper ay makikinabang sa mga pagbabago sa auto insurance

Nobyembre 01, 2023 [Mga katanungan sa media](#)

Ang mga bagong reporma ay tutugon sa napakaapurahang isyu ng mga rate ng insurance sa sasakyan sa lalawigan habang naghahanap ang pamahalaan ng mga pangmatagalang solusyon.

Sinisiyasat ng gobyerno ng Alberta ang lahat ng posibleng paraan para magbigay ng ginhawa sa mga Albertan. Ang mga Albertan na may mahusay na rekord sa pagmamaneho ay makakaranas ng proteksyon sa presyo, tinitiyak na ang kanilang mga rate ng insurance ay hindi tataas nang mas mataas kaysa sa inflation. Ang mga iminungkahing reporma ay magsisimula sa Enero 1, 2024.

"Alam namin na ang mga Albertan ay nahihirapan sa kanilang mga rate ng insurance sa sasakyan at yan ang dahilan kung bakit kami ay nagsusumikap upang makahanap ng mga solusyon. Natutuwa ako na tayo ay makapagtrabaho upang isulong ang mga bagong hakbang na ito para makatulong. Dahil sa inflation at krisis sa abot kayang presyo na nagiging mas mahal ang pamumuhay para sa mga Albertan, patuloy kaming magsusumikap upang matiyak na ang mga hakbang na aming gagawin ay hindi lamang abot-kaya kundi mapapanatili rin sa pangmatagalan."

*Danielle Smith, Premier*

Ang gobyerno ng Alberta ay magsasagawa ng karagdagang pagkilos upang baguhin ang mga regulasyon, tinitiyak na ang mga tagaseguro ay dapat mag-alok ng mga opsyon sa pagbabayad upang hindi na kailangang bayaran ng mga Albertan ang buong halaga para sa kanilang saklaw nang maaga. Ang mga pagbabagong ito ay magtitiyak na ang industriya

ng insurance sa sasakyan ay patuloy na makakasagot sa mga gastos sa paghahabol at maprotektahan ang mga tsuper ng Alberta habang nagbibigay ng higit na kaluwagan sa mga Albertan.

Bukod pa rito, ang mga pagbabago ay magbibigay ng awtoridad sa Automobile Insurance Rate Board (AIRB) ng Alberta na idirekta ang mga auto insurer na ibalik ang mga premium sa mga Albertan sa mga taon kung kailan mas mataas ang kita sa industriya ng insurance. Maaari ding humiling ang AIRB ng pag-file ng rate mula sa isang insurer anumang oras upang suriin at posibleng babaan ang mga rate ng insurance sa sasakyan kung kinakailangan.

"Naiintindihan namin ang mga paghihirap na kinakaharap ng maraming Albertan, at nagsusumikap kami upang matiyak na kayang bayaran ng mga Albertan ang saklaw na kailangan nila. Ang pagkamit ng abot-kayang insurance sa sasakyan ay isang pangunahing pangako para sa ating pamahalaan at ito lamang ang unang hakbang sa pagtupad sa pangakong iyon. Pinahahalagahan namin ang pagpapanatili ng industriya ng insurance at nananawagan para sa mas mataas na pakikipagtulungan mula sa mga insurer habang ipinagpapatuloy namin ang gawain upang matugunan ang mga isyung ito."

*Nate Horner, Pangulo ng Lupon ng Treasury at Ministro ng Pananalapi*

"Ang pagiging abot-kaya ay patuloy na isang pangunahing alalahanin para sa mga Albertan kapag ang gastos sa araw-araw na mga mahahalagang bagay ay tumaas at ginagawang mahirap upang matugunan ang mga pangangailangan. Iyon ang dahilan kung bakit patuloy kaming nagbubuo sa aming mga kasalukuyang hakbang sa pagiging abot-kaya upang makatulong na patatagin ang mga gastos. Ang reporma sa auto insurance na ito ay makakatulong na gawin ito sa maikling panahon."

*Nathan Neudorf, Ministro ng Affordability at Utility*

Mahigpit na sinusuri ng gobyerno ng Alberta ang higit pang mga pangmatagalang solusyon upang gawing abot-kaya at napapanatili ang industriya ng auto insurance ng Alberta.

Ang kasalukuyang pagtigil ng rate ay mananatiling may bisa upang mapagaan ang pasanin sa mga tsuper ng Alberta hanggang sa katapusan ng 2023. Ang mga iminungkahing reporma para sa 2024 ay hindi magpapataw ng isang pabago-bago na hangganan sa halaga sa mga pagtaas ng rate na maaaring hilingin ng mga insurer ngunit makakatulong

ito sa pagkontrol kung paano nila ibinabahagi sa mga customer, lalo na ang mga may magandang rekord sa pagmamaneho. Ang anumang pagtaas ng rate sa 2024 ay maingat na susubaybayan upang matiyak na ang mga ito ay tumpak at makatuwiran. Ang mga Albertan ay dapat magpatuloy sa pamimili upang mahanap ang pinakamahusay na saklaw ng insurance para sa kanila.

"Bilang kinatawan ng consumer sa Automobile Insurance Rate Board, tinitiyak ko na ang mga tsuper ng Alberta ay isasaalang-alang sa lahat ng desisyon ng board, kabilang ang mga pagbabago sa mga programa sa rating ng insurer. Naniniwala ako na ang pagprotekta sa mabubuting tsuper mula sa hindi inaasahang pagtaas ng rate ay isang panalo para sa mga consumers ng Alberta. Sa panahon ng mga hamon sa abot-kaya, ang pagkilos na ito ay magbibigay ng katatagan ng presyo at mahulaan para sa mga pamilyang Alberta."

*Stephane Lemieux, consumer representative, Alberta Automobile Insurance Rate Board*

Ang pamahalaan ay nag-atas ng isang malalim na pagsusuri ng isang panlabas na consultant tungkol sa mga pangmatagalang reporma. Inaasahan ang isang draft na ulat sa pagtatapos ng 2023, kung saan ang huling ulat ay nakatakda para sa unang quarter ng 2024. Ang mga resulta ng pagsusuring ito ay magbibigay ng impormasyon sa mga pangmatagalang reporma ng gobyerno.

## **Mabilis na mga katotohanan**

- Ang paglalarawan ng isang tsuper na may magandang record ay inangkop mula sa AIRBs guidance para sa grid rating program. Kabilang dito ang sinumang walang sumusunod:
  - isa o higit pang at-fault na aksidente sa nakalipas na anim na taon
  - anumang paghatol sa trapiko ng Criminal Code sa huling apat na taon
  - anumang malalaking paghatol sa trapiko sa nakaraang tatlong taon
  - higit sa isang menor na paghatol sa trapiko sa huling tatlong taon
- Sa mapagkumpitensyang marketplace ng Alberta, ang mga Albertans ay minsan ay makakakuha ng mas magagandang rate sa pamamagitan ng pamimili sa paligid at pagtuklas sa kanilang mga opsyon.
  - Ang mga Albertans ay dapat patuloy na makipagtulungan sa kanilang mga kompanya ng insurance o mga broker upang makakuha ang pinakamahusay na mga rate.

- Ang mga tsuper ng Alberta ay maaaring makakuha ng mga diskwento na hanggang 20 porsiyento kung bigkisin ang kanilang insurance sa bahay at ari-arian, bilang karagdagan sa mga diskwento para sa mabuting pag-uugali sa pagmamaneho.

## Kaugnay na impormasyon

- [Insurance](#)
- [Automobile insurance reforms](#)
- [Superintendent of Insurance Bulletins and Notices](#)
- [Alberta Automobile Insurance Rate Board](#)
- [Grid Guidance](#)
- [Affordability Action Plan](#)

## Mga kaugnay na balita

- [Pagkilos sa insurance](#) (January 26, 2023)

## Multimedia

- [Panoorin ang balitang pagpupulong](#)

## Mga katanungan sa media

### [Sam Blackett](#)

587-589-6048  
Kaliham ng Press, Tanggapan ng Premier

### [Savannah Johannsen](#)

780-686-3521  
Kaliham ng Press, Treasury Board at Pananalapi

### [Josh Aldrich](#)

587-338-7509  
Kaliham ng Press, Affordability and Utilities